
sþ. 132. Fyrirspurn [128. mál]
til viðskiptaráðherra um breytingar á afurðalánum bankakerfisins.

Frá Ragnari Arnalds.

1. Hvaða breytingar hafa verið gerðar á afurðalánum Seðlabankans og viðskiptabankanna
til atvinnuveganna á undanförnum mánuðum?

2. Hafa þessar breytingar ekki haft í för með sér lakari lánafyrirgreiðslu en áður var?
3. Leiða þessar breytingar til þess að vísað sé í auknum mæli á erlendar lántökur?
4. Er áformað að draga enn frekar úr lánafyrirgreiðslu Seðlabankans á næstunni?


